

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.61 แข็งค่าเล็กน้อย จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ-ถ้อยแถลงจหนท.เฟด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 36.61 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดวันก่อนที่ระดับ 36.69 บาท/ดอลลาร์

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท แม้จะพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นได้บ้าง แต่การแข็งค่าของเงินบาทอาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ ๆ เพิ่มเติม โดยเงินดอลลาร์ยังไม่กลับมาอ่อนค่าได้ต่อเนื่อง เพราะแม้ตลาดจะเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ แต่เงินดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินหลักอื่น ๆ ตามปัจจัยเสี่ยงการเมือง และแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก (ECB, BoE และ BOJ)

นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือน เงินบาทจะเริ่มเผชิญแรงกดดันจากฟิวเจอร์กรรมซื้อเงินดอลลาร์ และบรรดาสกุลเงินต่างประเทศจากฝั่งผู้นำเข้า

วันนี้ตลาดจะรอลุ้นรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ โดย Conference Board ในเดือนมิ.ย. พร้อมกับติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะข้างหน้า

นายพูน มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 36.50-36.75 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 159.40 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 159.66/71 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0734 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0724/0728 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 36.726 บาท/ดอลลาร์

-3 หน่วยงาน กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จ่อตั้งเม็ดเงิน 5.3 แสนล้าน ฟื้นฟูไทย มาจากปรับเงื่อนไขกองทุน TESG ใหม่ คาดเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้าน ใน 5 เดือนปีนี้ เตรียมตั้งกองทุนวายุภักษ์ใหม่ เพิ่มอีก 1.5 แสนล้านจาก 3.5 แสนล้าน เสนอขายรายย่อย ก่อน ก.ล.ต.นั้นเปลี่ยนเงินออมเป็นเงินลงทุนระยะยาว หนุนความยั่งยืน "คลัง" เตรียม เสนอปรับเงื่อนไขกองทุน TESG เข้า ครม. ใน 2 สัปดาห์

-บีไอโอ-ทีเอ็มไทยแลนด์ โรดโชว์ญี่ปุ่น จัดสัมมนาใหญ่เชิญชวน 400 นักลงทุนย้ายฐานผลิตเข้าไทยลดความเสี่ยงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ เจรจाराยบริษัท 'ม.ล.ชโยทิต' เผย รม.เร่งเอฟทีเอ 20 ฉบับ-หาพลังงานสะอาด-ปรับบุคลากรรองรับ

-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปาฐกถาหัวข้อ "ทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย และนโยบายในการส่งเสริมของภาครัฐ" ว่า รัฐบาลตั้งเป้าหาเงิน 3.5 ล้านล้านบาท ตั้งใจให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทย 36.7 ล้านคน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มาก ขณะนี้ทำได้แล้ว 1.1 ล้านล้านบาท มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้ว 15 ล้านคน

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (24 มิ.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์นี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (24 มิ.ย.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-นักลงทุนรอดูการตีเบตยกระหว่างนายโจ ไบเดน และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ เพื่อชิงชัยในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพ.ย.

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี PCE ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี PCE ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนเม.ย. และคาดว่าดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนเม.ย.

-ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่, จำนวนผู้รับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) รวมถึงจับตาการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้